



555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2553- 8111

555 Vipavadee Rangsit Road, Chatuchuck 10900 Tel. 0 2553- 8111, Fax : 0 2553-8222

ข่าวสำหรับสื่อมวลชน / PRESS RELEASE

ฉบับที่ 43 /2558 (อ.18)

วันที่ 30 มีนาคม 2558

ยักษ์ใหญ่อิเล็กทรอนิกส์สหรัฐอเมริกาเปิดโรงงานในไทย ชูไทยเป็นฐานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บีโอไอเผยทิศทางนักลงทุนทยอยเปิดโรงงานผลิตตั้งแต่ต้นปี ตอกย้ำศักยภาพเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมของไทย ชี้อักษ์ใหญ่ด้านการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกา เปิดโรงงานขนาดเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ตั้งเป้าผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานพาหนะที่ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง แห่งแรกในไทย รองรับตลาดส่งออกไปภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนแจ้งเปิดกิจการโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงตอกย้ำความมั่นใจให้แก่นักลงทุนรายใหม่ที่มีความสนใจจะเข้ามาลงทุนในไทยด้วย

ล่าสุด บริษัท ทีอี คอนเน็คทีวิตี แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทีอี คอนเน็คทีวิตี ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกจากสหรัฐอเมริกา ได้เปิดโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโรงงานดังกล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,084 ล้านบาท เพื่อเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับยานพาหนะที่สำคัญ 2 ประเภท ได้แก่ การผลิตหัวต่อ (Terminal) ซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อวงจรและสายสัญญาณ และการผลิตหัวต่อสัญญาณ (Header/Connector) โดยมีแผนจะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกสูงถึงร้อยละ 80 ไปยังลูกค้าที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย ยุโรป และอเมริกา ขณะที่บางส่วนจะจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในประเทศ

ทั้งนี้ตามแผนงานของบริษัท จะมีการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศ อาทิ เม็ดพลาสติก และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากผู้ผลิตในประเทศไทย

“การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการผลิตรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคการผลิต ซับซ้อน และต้องใช้ทักษะ รวมถึงสินค้าบางชนิดต้องมีความแม่นยำ นับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป้าหมายของ บีโอไอในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการลงทุนของบริษัทครั้งนี้นอกจากจะต่อยอดถึงศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญแล้ว ยังจะส่งผลทำให้เกิดการจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศอีกด้วย ขณะเดียวกันจะกระตุ้นให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องรายอื่นได้เห็นถึงทิศทางความน่าสนใจในอุตสาหกรรมดังกล่าว ใช้ประกอบการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในอนาคต” นางสาวอัจฉรินทร์ กล่าว

นายสตีฟ เมิร์ก ประธานบริษัท ทีอี คอนเน็คทีวิตี (ทรานสปอตเทชั่น โซลูชัน) กล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนในไทย เนื่องจากมองว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรม การผลิต โดยไทยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีการลงทุนของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรายสำคัญจำนวนมาก การตั้งฐานผลิตในไทยทำให้บริษัทสามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงป้อนลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างลงตัว

สำหรับบริษัท ทีอี คอนเน็คทีวิตี แมนูแฟกเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ตั้งแต่ปี 2556 โดยจะมีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานพาหนะ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีกำลังการผลิต ขั้วต่อ และขั้วต่อสัญญาณ กำลังผลิตปีละกว่า 1 พันล้านชิ้น

+++++